

Source :

ทันสมัย

Date : 14 ส.ค. 2559

Page : 6

No :

59121666

'KTIS' จ่อเปิดตัวธุรกิจใหม่ หนุ่ยรายได้ฟื้นแตะ 2 หมื่นล.

ทันสมัย - KTIS เตรียมเปิดตัวธุรกิจผลิต
ภาชนะจากชานอ้อย คาดเริ่มรับรู้รายได้
ไตรมาส 2/2559 ลุ้นราคาน้ำตาลดีตัว
แรง หวังช่วยกระตุ้นรายได้และกำไรปี
นี้ ด้งกลับปีใกล้เคียงปี 2557 ที่มีรายได้
รวมราว 2 หมื่นล้านบาท ส่วนโรงไฟฟ้า
ชีวมวล 2 โรง กำลังการผลิตรวม 100
เมกะวัตต์ ใกล้ก่อสร้างแล้วเสร็จ คาด
หนุ่ยสัดส่วนรายได้ธุรกิจโรงไฟฟ้าเป็น
25% ช่วยลดความเสี่ยงจากธุรกิจหลัก

นายประพันธ์ ศิริวิริยะกุล
กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร กลุ่มบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์
เนชั่นแนล ซูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
(มหาชน) หรือ KTIS เปิดเผยว่า ภาพ
รวมธุรกิจของบริษัทในปี 2559 มั่นใจ
ว่ารายได้รวมและกำไรสุทธิจะกลับมาอยู่

ในระดับใกล้เคียงกับปี 2557 ที่มีรายได้
รวมประมาณ 2 หมื่นล้านบาท และมี
กำไรสุทธิอยู่ที่ 1.3 พันล้านบาท หลังจาก
ที่กำไรสุทธิจะลดลงมาก่อนช่วงมากในปี
2558 ที่ผ่านมก เนื่องจากการปรับตัวลดลง
อย่างรุนแรงของราคาน้ำตาลในช่วงปลาย
ไตรมาส 3/2558 ถึงต้นไตรมาส 4/2558
อย่างไรก็ตาม บริษัทคาดหวังว่า
สถานการณ์ราคาน้ำตาลในปี 2559 จะ
มีการฟื้นตัวที่ดีขึ้น ซึ่งในช่วงต้นปีจนถึง
ปัจจุบันพบว่าราคาน้ำตาลปรับตัวขึ้นมากอยู่
ที่ระดับ 12-13 เซนต์ต่อปอนด์ โดยราคา
น้ำตาลสามารถทรงตัวที่ระดับดังกล่าวหรือ
ทำราคาเฉลี่ยทั้งปีนี้ได้ที่ระดับ 14-15 เซนต์
ต่อปอนด์ ก็จะเป็นปัจจัยผลักดันให้รายได้
และกำไรสุทธิกลับมาเติบโตได้อีกครั้ง

● **แตกไลน์ธุรกิจใหม่**

สำหรับความคืบหน้าของการเจรจา กับพันธมิตร เพื่อลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมน้ำตาลนั้น ขณะนี้ได้ข้อสรุปแล้วและอยู่ระหว่างการเดินเครื่องทดลองการผลิต และน่าจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการได้ภายในอีก 2 เดือนนี้ โดยจะเป็นธุรกิจผลิตภาชนะที่ทำจากขานอ้อย ซึ่งจะจำหน่ายภายใต้แบรนด์ของบริษัท และจะเริ่มรับรู้อย่างได้เข้ามาในช่วงไตรมาส 2/2559 ขณะที่บริษัทจะมีความร่วมมือกับพันธมิตรจากญี่ปุ่นในส่วนของอุตสาหกรรมน้ำตาลเพิ่มเติมด้วย

นอกจากนี้ ในปัจจุบันบริษัทยังอยู่ระหว่างก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลอีก 2 แห่ง กำลังการผลิตรวม 100 เมกะวัตต์ โดยคาดว่าจะสามารถจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ในช่วงไตรมาส 2/2559 และไตรมาส 3/2559 โดยโรงไฟฟ้าชีวมวลทั้ง 2 โรงดังกล่าวตั้งอยู่ที่ จังหวัดอุดรธานีและ นครสวรรค์ ซึ่งหากการก่อสร้างโรงไฟฟ้าทั้ง 2 แห่งแล้วเสร็จจะทำให้กำลังการผลิตรวมของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น 160 เมกะวัตต์

● **สัดส่วนรายได้พลังงานขยับ**

ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าสัดส่วนรายได้ของบริษัทในปีนี้จะแบ่งเป็นรายได้จากธุรกิจพลังงาน 25% เพิ่มขึ้นจากปีก่อน



>>> **ประพันธ์ ศิริวิริยะกุล**

ที่มีสัดส่วน 20% ขณะที่รายได้จากธุรกิจน้ำตาลจะลดลงมาอยู่ที่ 75% ซึ่งการปรับโครงสร้างรายได้ดังกล่าวจะช่วยกระจายความเสี่ยงของธุรกิจ รวมทั้งยังช่วยให้รายได้มีเสถียรภาพมากขึ้น

ขณะที่ก่อนหน้านี้ นายณัฐภูมิ บุญศิริวิริยะกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจชีวพลังงานและผลิตภัณฑ์ กลุ่ม KTIS เปิดเผยว่า ปัจจุบันกลุ่ม KTIS มีโรงไฟฟ้าที่ใช้ขานอ้อยเป็นเชื้อเพลิง กำลัง

การผลิต 60 เมกะวัตต์ และอยู่ระหว่างเตรียมเปิดเดินเครื่องขายไฟฟ้าเข้าระบบอีก 2 โรงในปีนี้ ที่ผ่านมาประสบปัญหาล่าช้าในการก่อสร้างสาเหตุจากผู้รับเหมาไม่สามารถดำเนินการได้ตามสัญญา ซึ่งทาง KTIS ได้เข้าไปแก้ปัญหาพร้อมกับผู้รับเหมาอย่างใกล้ชิด คาดว่าจะสามารถทำการผลิตและขายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบของการไฟฟ้าได้ 1 โรง ภายในไตรมาสที่ 2 นี้ คือโรงไฟฟ้าไทยเอกลักษณ์ที่จังหวัดอุดรธานี ส่วนโรงไฟฟ้ารวมผล ที่จังหวัดนครสวรรค์ ได้พยายามเร่งให้แล้วเสร็จก่อนการเปิดหีบอ้อยไปปลายปีนี้

สำหรับสัดส่วนรายได้ของ KTIS ในปี 2558 มาจากการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลและกากน้ำตาลประมาณ 79.4% มาจากสายชีวพลังงานและผลิตภัณฑ์ 20.6% ซึ่งในปี 2559 จะเริ่มเห็นชัดเจนขึ้นว่าสัดส่วนรายได้จากสายธุรกิจชีวพลังงานจะเพิ่มมากขึ้น และด้วย Profit Margin ที่ดีกว่าก็จะส่งผลดีต่ออัตราการกำไรของ KTIS ที่ดีขึ้นด้วย

ความเคลื่อนไหวราคาหุ้น KTIS เมื่อวันศุกร์ (11 มี.ค. 59) ที่ผ่านมากปิดที่ระดับ 7.00 บาท ราคาหุ้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า มูลค่าการซื้อขายรวม 2.05 ล้านบาท